



Thông cáo báo chí

Cargill và CARE International hợp tác trong dự án phát triển nông nghiệp bền vững cho các cộng đồng dân cư nông thôn tỉnh Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2022 – Hôm nay Công ty TNHH Cargill Việt Nam và tổ chức CARE Quốc tế ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án “Vươn mình”. Trong hai năm, dự án “Vươn mình” hướng đến việc thúc đẩy phát triển sinh kế cho nông hộ, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk, thông qua việc kết nối người dân và nhà sản xuất với tư liệu sản xuất và nguồn lực cần thiết, nhằm giúp họ cải thiện sinh kế một cách bền vững.

Dự án này sẽ được triển khai xuyên suốt cho đến hết tháng 8 năm 2024, tập trung hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể, trong vòng hai năm, dự án sẽ mang lại lợi ích và góp phần cải thiện cuộc sống cho hơn 15.000 người, trong đó có hơn 4.000 phụ nữ huyện Buôn Hồ.

“Biên bản Ghi nhớ này tái khẳng định cam kết của Cargill về việc kiến tạo một hệ thống lương thực bền bỉ, vững mạnh, và dễ tiếp cận trên toàn thế giới,” ông Ralph Bean, Tham tán Nông nghiệp tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết. “Cargill chú trọng vào việc xây dựng ngành nông nghiệp Việt Nam ngày càng đổi mới và bền vững, cùng với đó là hàng triệu nông dân Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong nước và thế giới. Chúng tôi tại Đại sứ quán Hoa Kỳ rất tự hào về Cargill và những gì mà công ty đã nỗ lực thực hiện, trong đó có những đóng góp lớn lao về mặt xã hội và kinh tế thông qua các chương trình cộng đồng như dự án “Vươn mình”.”

Dự án “Vươn mình” tập trung phục vụ hai lĩnh vực thay đổi chính yếu, nhằm tạo ra khác biệt bền vững trong việc cải thiện sinh kế cho đồng bào ở tỉnh Đắk Lắk thông qua nâng cao khả năng hội nhập của nhà nông vào thị trường, và tiếp đến là giúp người dân địa phương tiếp cận nguồn tư liệu sản xuất và bồi dưỡng năng lực, sự tự tin và kỹ năng cần thiết cho phụ nữ, tạo điều kiện để họ theo đuổi những cơ hội kinh tế của riêng mình.

“Đây là một chương trình cộng đồng hết sức quan trọng đối với Cargill, phản ánh nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi trong việc tạo dựng các chuỗi cung ứng bền vững và có khả năng phục hồi cùng với những đối tác quan trọng như CARE. Chung vai sát cánh với người nông dân, nhất là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi có thể triển khai những chương trình cộng đồng phù hợp với đặc điểm mỗi vùng, nhằm kết nối người nông dân với thị trường tiêu thụ và cải thiện sinh kế của họ,” bà Michelle Grogg, Phó Chủ tịch phụ trách Trách nhiệm Doanh nghiệp kiêm Giám đốc Điều hành Quỹ Cargill chia sẻ tại lễ ký kết ở Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Kim Dung, Giám đốc Quốc gia của CARE Quốc tế tại Việt Nam cho biết: “Nhằm thu hẹp khoảng cách về giới và giúp người dân tiếp cận những cơ hội phát triển

kinh tế, dự án “Vươn mình” tập trung cải thiện quyền lợi của phụ nữ và các nhóm dân cư yếu thế. Thông qua việc kiến tạo các nhân tố và môi trường thúc đẩy phát triển, CARE sẽ hợp tác với các đối tác và cộng đồng bản địa để củng cố, bồi dưỡng năng lực cho phụ nữ, tăng cường khả năng tiếp cận cơ hội kinh tế và tư liệu sản xuất, giúp phụ nữ, gia đình của họ và cộng đồng cùng hưởng lợi. Hợp tác với Cargill không chỉ giúp chúng tôi bồi dưỡng năng lực cho nông dân, mà còn đề cao tiếng nói của phụ nữ và giúp họ thăng tiến, nâng cao tiếng nói, vai trò và vị thế của người phụ nữ trong các quyết định liên quan.”

Chương trình đặt ra ba mục tiêu đầy tham vọng trong kế hoạch hai năm. **Mục tiêu thứ nhất là nâng cao năng lực sản xuất cho nông hộ, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ có được nguồn sinh kế bền vững.** Cụ thể, chương trình sẽ nhóm người tham gia dự án thực hành mô hình **Vừa học vừa làm từ sản xuất tới thị trường**, tiến hành đào tạo, huấn luyện kỹ thuật và bồi dưỡng khả năng kinh doanh cho họ. Ngoài ra, một số cơ sở kinh doanh nhỏ cũng sẽ được lựa chọn để nhận tài trợ vốn mua hạt giống nhằm mở rộng sản xuất, cũng như tiếp nhận đào tạo và hỗ trợ nâng cao.

Mục tiêu thứ hai của dự án là cải thiện năng lực tiếp cận nguồn vốn và quản lý tài chính cho phụ nữ nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua việc phát triển các quỹ tiết kiệm và tín dụng tại thôn bản, cũng như đào tạo, hướng dẫn nông dân cách quản lý tài chính. Dự án này cũng sẽ giới thiệu nông dân và cơ sở kinh doanh tiếp cận các định chế tài chính uy tín, hỗ trợ họ vay vốn để mở rộng đầu tư sản xuất.

Và mục tiêu thứ ba là nhằm hỗ trợ, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường đầu vào và đầu ra cho nông hộ, thông qua việc cải thiện năng lực sản xuất, kinh doanh của nông dân và tạo điều kiện thuận lợi cho họ mua / bán / tiếp thị tập thể. Qua đó, dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo kỹ năng kỹ thuật số cho các nhóm sản xuất, để người tham gia có thể tiếp thị và bán sản phẩm qua các kênh thương mại điện tử và kênh kỹ thuật số khác.

“Cargill cam kết kiến tạo một hệ thống lương thực toàn cầu mang tính bền vững và có khả năng phục hồi cao. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các khoá đào tạo, tập huấn về quy trình nông nghiệp bền vững và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho 10 triệu nông dân toàn thế giới vào năm 2030 thông qua những chương trình tương tự. Cargill sẽ giúp người nông dân tiếp nhận và điều chỉnh các cách thức, quy trình thực hành nông nghiệp bền vững, xây dựng năng lực sản xuất và kinh doanh dài hạn, đồng thời hỗ trợ các thế hệ kế tiếp. Và nông nghiệp chính là cách chúng ta sẽ kết nối với nhau để thực hiện mục tiêu này, thông qua việc hợp tác không ngừng ở các cấp độ người dân, tổ chức và chính phủ,” bà Grogg bổ sung.

Cargill và CARE đã có bề dày hợp tác hơn 60 năm trên toàn cầu, luôn tập trung vào cách tiếp cận dài hạn và bền vững để giải quyết những thách thức lớn nhất mà thế giới đang đối mặt, chẳng hạn như năng suất nông sản thấp, tình trạng dinh dưỡng kém, khó tiếp cận thị trường, và hạn chế về cơ hội kinh tế. Tiếp nối truyền thống hợp tác giữa hai bên với 32 dự án đã được

thực hiện thành công trên 13 quốc gia, giúp cải thiện sinh kế của hơn 3,3 triệu người dân, “Vươn mình” sẽ là dự án đầu tiên do Cargill và CARE phối hợp triển khai tại Việt Nam.

Trong suốt 27 năm hoạt động tại Việt Nam, Cargill không ngừng hỗ trợ các cộng đồng dân cư nông thôn nói chung và khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói riêng. Quỹ từ thiện Cargill Cares đã tài trợ xây dựng 106 trường học trên toàn quốc, trong số đó có tới 13 trường tại các khu vực vùng sâu vùng xa ở Tây Nguyên, gồm 5 điểm trường tại tỉnh Đắk Lắk. Dự án “Vươn mình” sẽ tiếp tục phát huy những ảnh hưởng tích cực này, thông qua việc đáp ứng các yêu cầu cấp bách và khắc phục khó khăn trước mắt cho người nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin báo chí, vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thị Kiều Trang, Quản lý Truyền thông và Marketing, CARE Quốc tế tại Việt Nam, nguyenthikieu.trang@care.org.vn

Nguyễn Thị Phương Hồng, Quản lý Truyền thông, Cargill Việt Nam, hong.nguyen@cargill.com

Thông tin về Cargill

Cargill giúp hệ thống thực phẩm thế giới vận hành vì con người. Chúng tôi kết nối người nông dân với các thị trường tiêu thụ, khách hàng với nguyên liệu, và các hộ gia đình với những hàng hóa cần thiết – từ thực phẩm tới những tấm lót sàn họ sử dụng mỗi ngày. Đội ngũ của chúng tôi trên toàn cầu luôn nỗ lực đổi mới, đồng hành và giúp đỡ các đối tác và cộng đồng, nhằm theo đuổi mục tiêu chung là nuôi dưỡng thế giới theo một phương thức an toàn, có trách nhiệm và bền vững. Tại Việt Nam, chúng tôi hoạt động kinh doanh từ năm 1995 và hiện có khoảng 1.400 nhân viên làm việc để cùng góp phần thực hiện mục đích này, và giúp cho đất nước *phát triển thịnh vượng*.

Khả năng vươn xa là không có giới hạn, từ việc sản xuất những loại thức ăn chăn nuôi được tiết giảm lượng phát thải mê tan, tới những loại nhiên liệu tái tạo được sản xuất từ rác thải. Nhưng những giá trị của chúng tôi thì không thay đổi. Chúng tôi lấy con người làm trọng. Chúng tôi nỗ lực đạt mục tiêu cao hơn. Chúng tôi làm điều đúng đắn. Đó là cách mà Cargill đáp ứng nhu cầu của những người mà chúng tôi gọi là láng giềng và hành tinh mà chúng tôi gọi là nhà trong suốt 157 năm qua – và là cách mà chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện trong nhiều năm tới. Để có thêm thông tin, hãy truy cập Cargill.com và ghé thăm [Trung tâm Tin tức](#) của chúng tôi.

Thông tin về tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam

CARE là một tổ chức phát triển quốc tế và viện trợ nhân đạo chống lại đói nghèo và bất công trên toàn cầu, tập trung làm việc với phụ nữ và trẻ em gái để mang lại thay đổi lâu dài cho cộng đồng. CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) đã tích cực hợp tác với nhiều tổ chức và đối tác của Việt Nam trong hơn 300 dự án kể từ năm 1989. CARE nhận ra rằng chìa khóa để đạt được thành tựu phát triển bình đẳng là các can thiệp nhằm giải quyết các nguyên nhân sâu xa của tình trạng nghèo đói, bất công xã hội và bất bình đẳng giới, lẽ hóa một bộ phận dân số trong quá trình phát triển và khiến họ dễ bị tổn thương.

Mục tiêu dài hạn của CVN là người dân tộc thiểu số và thành thị nghèo và yếu thế thuộc mọi giới, đặc biệt là phụ nữ, được hưởng lợi một cách bình đẳng từ quá trình phát triển. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.care.org.vn

Cargill and CARE International partner to improve sustainable agriculture for rural communities in Dak Lak, Vietnam

HANOI, VIETNAM (November 8, 2022) – Cargill and CARE International signed a Memorandum of Understanding (MoU) for a two-year program, ‘She Thrives’, at a ceremony held in Hanoi today. ‘She Thrives’ aims to improve livelihoods among rural smallholders, particularly women and ethnic minorities from Dak Lak province in Vietnam by connecting farmers and producers to the tools and resources they need to enhance their livelihoods sustainably.

This program focused on the central highlands’ province of Dak Lak will commence immediately and run through August 2024. Over the next two years, it will impact over 15,000 people, including over 4,000 women from the province’s Buon Ho district.

“Today’s MOU signing is a further testament to Cargill’s commitment to the goal of making the world’s food system more sustainable, resilient, and accessible,” said Mr. Ralph Bean, Counselor for Agricultural Affairs at the U.S. Embassy. “Cargill is focused on Vietnam’s sustainable and innovative agricultural sector and the millions of farmers who contribute to the food security of Vietnam and the world, and we at the Embassy are truly proud of the company and the significant economic and social contributions it has been making through programs such as ‘She Thrives’.”

The ‘She Thrives’ program will focus on two key areas of change to make a sustainable difference in the lives of rural agricultural producers in the villages of Dak Lak, firstly, by enhancing access to inclusive markets, and secondly, by increasing access to productive agricultural resources and strengthening women’s capabilities, confidence and skills to pursue the economic opportunities that work best for their families.

“This is an important program for Cargill as we continue investing in building resilient and sustainable supply chains in partnership with critical partners like CARE. By working side-by-side with smallholder farmers, particularly women, in communities such as Dak Lak, we are able to implement tailored programs that connect farmers to markets and, ultimately, improve their livelihoods,” said Michelle Grogg, Vice President, Cargill Corporate Responsibility and Executive Director Cargill Foundation while speaking at the signing ceremony in Hanoi.

Speaking at the launch event, Ms. Le Kim Dung, Country Director of CARE International in Vietnam, said, “Aiming at narrowing gender gaps in access to economic opportunities, the She Thrives project focuses on improving the rights of women and marginalized groups. Through creating enabling environment and factors, CARE will work with local people and partners to strengthen women’s capacity and access to economic opportunities and resources, which benefit not only themselves but their whole families and communities. Our cooperation with Cargill will help build not only the farmers’ capacity but increase women’s voice and leadership in decisions related to them.”

The program has set three ambitious goals over its two-year span. **Firstly, increasing the productive capacity of rural smallholders, particularly women and ethnic minorities, to pursue sustainable livelihoods.** This will be accomplished by convening smallholders into Farmer Field & Business Groups to provide technical training and promotion of entrepreneurship. In addition, a select number of small enterprises will receive seed funding to grow their businesses and receive additional training and support.

The project's second objective is to improve access to finance and financial management capacity for rural smallholder women and ethnic minorities through the development of Village Saving and Loan Associations and the delivery of financial literacy training to group members. The project will also introduce the community to formal financial institutions to assist further with financing their ventures.

Finally, the project aims to enhance access to input and output markets for smallholders by improving their operational efficiencies and supporting bulk buying, selling, and marketing. It will further provide technical support to producer groups and train them on digital skills, including exploring the potential that e-commerce may hold for their businesses.

"We are committed to our goal of creating a resilient global food system. Our aim is to provide training on sustainable agricultural practices and improving access to markets for 10 million farmers globally by 2030 through programs like 'She Thrives' and many more. We will do this by helping smallholder farmers adopt and scale sustainable agriculture practices that build the long-term viability of their farming enterprises and support the next generation of farmers. Agriculture is how we'll come together to address this through continued partnership and collaboration among people, organizations and governments." Grogg added.

Cargill's partnership with CARE goes back more than sixty years and has always focused on taking long term and sustainable approaches to tackling some of the world's most challenging issues across our food system, such as low agricultural productivity, poor nutritional status, lack of access to formal markets, and limited economic opportunities. Together both organizations have launched 32 programs across 13 countries, impacting the lives of more than 3.3 million people. The 'She Thrives' launch in Vietnam represents the first program led by the two organizations in this country.

Locally, Cargill has long supported the central highlands during its 27 years of operations in Vietnam - notably with its Cargill Cares School Building program, which has already opened 106 schools nationwide. 13 of these are located in remote and mountainous provinces of the central highlands, including five in Dak Lak itself. 'She Thrives' program in Vietnam will take this impact forward by to addressing other immediate needs and challenges faced by smallholder farmers at the household- and community-level in Dak Lak province.

About Cargill

Cargill helps the world's food system work for you. We connect farmers with markets, customers with ingredients and families with daily essentials—from the foods they eat to the floors they walk on. Our team around the world innovates with purpose, empowering our partners and communities as we work to nourish the world in a safe, responsible, sustainable way. This includes our 1,400 colleagues in Vietnam, where we've been working since 1995, to make this happen locally.

From feed that reduces methane emissions to waste-based renewable fuels, the possibilities are boundless. But our values remain the same. We put people first. We reach higher. We do the right thing. It's how Cargill has met the needs of the people we call neighbours and the planet we call home for 157 years—and how we'll do so for generations to come. For more information, visit Cargill.com and our [News Center](#).

About CARE International in Vietnam

CARE International is a leading development and humanitarian aid organisation, fighting global poverty and injustice, working with women and girls to bring lasting change to their communities.

CARE International in Vietnam (CVN) has actively collaborated with diverse Vietnamese organisations and partners over the past 30 years in more than 300 projects. CVN realises that the keys to equal development achievements are interventions to address deeply rooted, underlying structural causes of poverty, social injustice, and gender inequality that pull part of the population out of the development process and make them vulnerable.

CVN's long-term objective is that poor and marginalised ethnic minorities and urban people of all genders, particularly women, equitably benefit from development. For more information, please visit www.care.org.vn

Media inquiries, please contact:

Nguyễn Thị Kiều Trang, Marketing and Communications Manager, CARE International in Vietnam, nguyenthikieu.trang@care.org.vn

Nguyễn Thị Phương Hồng, Communications Manager, Cargill Việt Nam, hong_nguyen@cargill.com